

TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TỈNH GIA LAI

Số: 1165 /TB-CTHADS

Gia Lai, ngày 28 tháng 12 năm 2022

THÔNG BÁO

**Kết luận của đồng chí Cục trưởng tại Hội nghị triển khai công tác
Thi hành án dân sự, theo dõi Thi hành án hành chính năm 2023**

Sáng ngày 23/12/2022, dưới sự chủ trì của đồng chí Đào Trọng Giáp-Cục trưởng và các Phó Cục trưởng Nguyễn Ngọc Quang, Trần Văn Phong, Phan Đình Hưng, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị triển khai công tác thi hành án dân sự (THADS), theo dõi thi hành án hành chính năm 2023 để đánh giá toàn diện tất cả các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác theo Chương trình công tác trọng tâm của Bộ Tư pháp; Quyết định giao chỉ tiêu của Tổng cục THADS và Kế hoạch công tác của Cục Thi hành án năm 2022, đồng thời tập trung thảo luận về những khó khăn, vướng mắc và bàn biện pháp thúc đẩy nhiệm vụ công tác năm 2023.

Thành phần triệu tập có Trưởng, phó phòng chuyên môn, Chấp hành viên, Thẩm tra viên, Thẩm tra viên chính thuộc Cục; Chi cục trưởng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự cấp huyện.

Hội nghị đã nghe báo cáo kết quả công tác thi hành án dân sự năm 2022. Báo cáo đã nêu được thuận lợi, phân tích, đánh giá những khó khăn, thách thức trong việc thúc đẩy các giải pháp đạt và vượt chỉ tiêu, nhiệm vụ về thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính được giao. Theo đó, với sự nỗ lực, vượt khó, đồng lòng, quyết tâm của toàn thể cán bộ công chức Hệ thống ngành Thi hành án dân sự tỉnh Gia Lai, đặc biệt là sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Thường trực Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh; sự đôn đốc quyết liệt, toàn diện, thường xuyên của Tổng cục Thi hành án dân sự và sự phối hợp của Cấp ủy, chính quyền các huyện, thị xã, thành phố; các cơ quan, ban ngành có liên quan. Năm 2022, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Gia Lai đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Trong đó kết quả thi hành xong về việc là 11.072 việc, tăng 2.641 việc (tăng 31,32%) so với cùng kỳ năm 2021 đạt tỷ lệ 82,57% (tăng 12,33%) vượt chỉ tiêu của Tổng cục giao 0,57%; kết quả thi hành xong về tiền được 652 tỷ 398 triệu 185 nghìn đồng tăng 355 tỷ 617 triệu 604 nghìn đồng (tăng 119,83% so với cùng kỳ năm 2021), đạt tỷ lệ 51,34% (tăng 25,73%) so với cùng kỳ năm 2021 vượt chỉ tiêu của Tổng cục giao năm 2022 là 10,24%.

Thay mặt tập thể lãnh đạo Cục, đồng chí Đào Trọng Giáp biểu dương toàn thể cán bộ, công chức và người lao động của Hệ thống đã đoàn kết, thống nhất

thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2022. Bên cạnh đó, theo phân công của Cục trưởng các Phó Cục trưởng đã triển khai, quán triệt và gợi ý nội dung cần thảo luận, báo cáo; Hội nghị đã nghe ý kiến tham luận của các Chi cục Thi hành án dân sự: Pleiku, Chư Păh, Đăk Đoa, Chư Prông; phát biểu của đại diện lãnh đạo các Phòng chuyên môn, ý kiến thông báo, giải đáp của các đồng chí Phó Cục trưởng. Kết thúc Hội nghị, đồng chí Đào Trọng Giáp - Cục trưởng kết luận như sau:

Thực hiện Quyết định giao chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính của Tổng cục Thi hành án dân sự. Theo đó, Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã ban hành Quyết định giao chỉ tiêu năm 2023 cho các Phòng chuyên môn và Chi cục THADS cấp huyện thi hành xong 82,8% về việc và 47% về tiền; chỉ tiêu được giao cao hơn 0,8% việc và 5,9% về tiền. Tiên lượng đây là một năm hết sức khó khăn để hoàn thành đạt chỉ tiêu, nhất là chỉ tiêu tổ chức thi hành án về tiền.

Do đó, đồng chí Cục trưởng yêu cầu, cán bộ công chức Hệ thống Thi hành án dân sự tỉnh Gia Lai cần phải cố gắng nhiều hơn nữa, vượt mọi khó khăn để phấn đấu hoàn thành đạt chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Trong đó, tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

1. Về phía tập thể Lãnh đạo Cục, đồng chí Cục trưởng đề nghị theo mảng phân công, phụ trách các đồng chí Phó Cục trưởng chủ động phát huy trách nhiệm chỉ đạo, giám sát, đôn đốc đối với các Phòng chuyên môn, Chi cục Thi hành án dân sự phụ trách, kịp thời báo cáo, đề xuất Cục trưởng lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ công tác nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền Cục trưởng.

2. Đối với Trưởng phòng chuyên môn thuộc Cục, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ và kế hoạch công tác năm 2023 tích cực tham mưu Lãnh đạo Cục triển khai, quán triệt và tham mưu theo dõi, chỉ đạo điều hành các nhiệm vụ công tác đã được Tổng cục chỉ đạo, triển khai; thường xuyên báo cáo, đề xuất với các Phó Cục trưởng trong quá trình tham mưu thực hiện nhiệm vụ.

Trong đó, tham mưu tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ công chức, người lao động của Hệ thống Thi hành án dân sự theo chỉ đạo của Tổng cục Thi hành án dân sự tại Công văn số 4274/TCTHADS-VP ngày 22/12/2022 về tiếp tục chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật trong thi hành công vụ tại cơ quan THADS; nghiêm chỉnh chấp hành giờ giấc làm việc. Thường xuyên động viên vật chất lẫn tinh thần, quan tâm nắm bắt tư tưởng của công chức và kịp thời báo cáo Lãnh đạo Cục; chú trọng việc xây dựng môi trường làm việc thân thiện, đoàn kết, gắn bó; tạo niềm tin, khuyến khích công chức, người lao động làm việc và cống hiến; phân công công việc khoa học, hợp lý, phù hợp với năng lực, sở trường của từng công chức, người lao động theo vị trí việc làm, tạo cơ hội phát triển cho công chức, người lao động, nhất là cán bộ trẻ; rà soát, sửa đổi Quy chế

chi tiêu nội bộ để chủ động tham mưu thực hiện các chế độ chi tiêu linh hoạt, tăng thêm thu nhập, nâng cao đời sống cho đội ngũ cán bộ công chức. Thực hiện có hiệu quả Công văn số 4297/TCTHADS-TCCB ngày 22/12/2022 của Tổng cục THADS về khắc phục tình trạng công chức, viên chức thôi việc, chuyển công tác.

Thường xuyên tham mưu Lãnh đạo Cục lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS năm 2023, theo đó xây dựng Kế hoạch để lãnh đạo Cục đôn đốc, kiểm tra, giám sát công tác tổ chức thi hành án tại từng đơn vị phụ trách. Tăng cường nghiên cứu các văn bản pháp luật, các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng tác nghiệp; tích cực bổ sung, hoàn thiện hồ sơ nghiệp vụ thi hành án, nhất là trong dịp 15 ngày trước và sau Tết nguyên đán. Đẩy mạnh công tác tự kiểm tra và kiểm tra theo kế hoạch, qua đó kịp thời chấn chỉnh, chỉ đạo khắc phục ngay vi phạm trong công tác thi hành án tại đơn vị; kiểm soát chặt chẽ công tác thu-chi tài chính nghiệp vụ thi hành án dân sự; công tác thẩm định giá, bán đấu giá của Chấp hành viên theo chỉ đạo của Tổng cục THADS; thực hiện đầy đủ, kịp thời đối với việc quán triệt, triển khai các Kết luận, chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS và Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh trong công tác THADS và hoạt động của Ban Chỉ đạo THADS theo quy định của pháp luật. Thực hiện tốt các nhiệm vụ khác Cục trưởng và các Phó Cục trưởng chỉ đạo, phân công.

3. Cục trưởng chỉ đạo, yêu cầu các Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện, thị xã, thành phố tập trung lãnh đạo, rà soát toàn bộ nhiệm vụ công tác và khắc phục những tồn tại, hạn chế được nêu trong Báo cáo năm 2022; khẩn trương xây dựng kế hoạch công tác năm để làm cơ sở tiến hành đồng bộ các giải pháp, đẩy nhanh tiến độ thi hành các bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật, có điều kiện thi hành. Việc xây dựng kế hoạch cần hoàn thành chậm nhất đến trung tuần tháng 01/2023. Đồng thời tổng hợp, báo cáo 10 vụ việc án tín dụng ngân hàng có giá trị thi hành lớn gửi về Cục THADS tỉnh để tập thể Lãnh đạo Cục nắm bắt và có biện pháp đôn đốc, chỉ đạo giám sát thường xuyên (*Giao Văn phòng tham mưu văn bản đôn đốc và tổng hợp*). Bên cạnh đó, chỉ đạo Chấp hành viên xây dựng kế hoạch giải quyết từng vụ việc, nhất là 10 vụ án lớn theo yêu cầu và Chi cục trưởng chỉ đạo, đôn đốc thường xuyên, hạn chế thấp nhất việc vi phạm các quy định trong công tác tổ chức thi hành án theo quy định của pháp luật; tăng cường công tác tự kiểm tra, công tác kiểm tra nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các thiếu sót, sai phạm; chú trọng công tác phúc tra các kết luận kiểm tra.

Chủ động thực hiện tốt công tác phối hợp liên ngành trên địa bàn góp phần giải quyết dứt điểm các vụ việc còn tồn đọng, các vụ việc có điều kiện thi hành, đặc biệt là các vụ án lớn, phức tạp, các vụ việc có khiếu nại, tố cáo gay gắt kéo dài gây bức xúc trong dư luận, để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, tổ chức. Định kỳ và đột xuất chủ động báo cáo và tham mưu Trưởng Ban Chỉ đạo Thi

hành án dân sự giải quyết dứt điểm các vụ việc phức tạp, kéo dài; thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về công tác phòng chống tham nhũng trong hoạt động thi hành án, đề nghị xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, nhất là trong công tác tự kiểm tra.

Tăng cường nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác theo dõi thi hành án hành chính, bảo đảm theo dõi 100% bản án, quyết định của Tòa án có nội dung theo dõi do Tòa án nhân dân chuyển giao; kịp thời có văn bản báo cáo và kiến nghị người có thẩm quyền có giải pháp để thi hành dứt điểm vụ việc hoặc xử lý trách nhiệm người phải thi hành án chậm thi hành án hành chính theo đúng quy định tại Nghị định số 71/2016/NĐ-CP của Chính phủ.

Phát huy trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác tiếp dân định kỳ theo Quy chế; thực hiện việc giải quyết khiếu nại, tố cáo đảm bảo giải quyết triệt để, tận tình, hạn chế thấp nhất phát sinh đơn thư vượt cấp, kéo dài.

Rà soát và đề nghị bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nhất là công tác tổ chức thi hành án; khuyến khích công chức thường xuyên viết tin, bài đăng tải trên Trang thông tin điện tử Cục; thực hiện có hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin nhất là áp dụng chữ ký số đối với văn bản báo cáo, thông báo trên Phần mềm Quản lý văn bản và điều hành.

Thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất đối với Cục Thi hành án dân sự tỉnh và Cấp ủy, chính quyền địa phương.

Trên đây là kết luận của Cục trưởng tại Hội nghị triển khai công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính năm 2023. Văn phòng thông báo để các đơn vị thực hiện./.

Nơi nhận:

- Tổng cục THADS (để b/cáo);
- Lãnh đạo Cục (để b/cáo);
- Phòng chuyên môn thuộc Cục (t/hiện);
- Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thị xã, thành phố (t/hiện);
- Trang TTĐT Cục đăng tải;
- Lưu: VT.

**TL. CỤC TRƯỞNG
KT.CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Nguyễn Thị Huyền